



Bản tin
THÔNG TIN NỘI BỘ
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KHÁNH HÒA



Tài liệu dùng trong sinh hoạt chi bộ

Số
352
6-2024

Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH

Sinh hoạt chi bộ:

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Đức là gốc
- Niềm tin vững chắc
- Một số nét về tình hình kinh tế thế giới
- Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao tỷ lệ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận là đảng viên
- Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Phản bác một số quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận chống phá Đại hội XIV của Đảng

Thông tin tư liệu:

- Tin vắn Khánh Hòa trong tháng
- Đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa thăm và làm việc tại Hoa Kỳ
- Một số nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư
- Một số chính sách và mục tiêu Tổng thống Nga Putin đề ra trong nhiệm kỳ mới

Chính sách văn bản mới:

- Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2024

Chuyên mục Hỏi - Đáp

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Đức là gốc

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta đặc biệt coi trọng xây dựng Đảng về đạo đức, luôn coi đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên là gốc, là nguyên nhân của mọi thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, cũng như quá trình xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Có đạo đức cách mạng mới lãnh đạo được cách mạng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần đề cập về đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên. Theo Người: “Người cán bộ cách mạng phải có đạo đức cách mạng”, “Đạo đức là gốc”, người cán bộ phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức mới có thể trở thành người cán bộ chân chính. Bởi vì: “Mọi việc thành hay là bại, chủ chốt là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng, hay là không”. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta đặc biệt coi trọng xây dựng Đảng về đạo đức, luôn coi đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên là gốc, là nguyên nhân của mọi thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, cũng như quá trình xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Đó chính là những tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, không có đạo đức cách mạng, không thể có sự hy sinh to lớn đến thế. Chỉ có đạo đức cách mạng, phẩm giá, danh dự, tự trọng, lòng tự hào và tự tôn dân tộc được nuôi dưỡng bởi truyền thống yêu nước, được bồi đắp bởi sự hy sinh cao cả, thiêng liêng của hàng triệu người con đất Việt. Nếu không có đạo đức cách mạng, ý chí quật cường, trí tuệ sắc sảo, Đảng ta không thể lãnh đạo được quần chúng nhân dân vượt qua những thời khắc, tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, trong bối cảnh vừa phải đấu tranh với kẻ thù xâm lược, vừa phải lao động sản xuất với nền

Sinh hoạt chi bộ

kinh tế nông nghiệp lạc hậu, bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, nạn đói, nạn dốt, lũ lụt, hạn hán, có những thời điểm ngân khố trống rỗng... Những khó khăn chất chồng, vận mệnh dân tộc đã thách thức sự lãnh đạo của Đảng, thách thức ý chí của cán bộ, đảng viên, quân và dân ta.

Nhìn lại những giai đoạn lịch sử của đất nước để hiểu hơn về sự can trường của dân tộc Việt Nam, hiểu hơn về những khó khăn, thách thức mà đất nước đã trải qua. Trong những bối cảnh đó, đạo đức cách mạng, phẩm giá, uy tín của cán bộ, đảng viên cùng với sự lãnh đạo tài tình của Đảng mới có thể đưa quân và dân ta vượt qua và giành nhiều thắng lợi, thành tựu nổi bật trong những thời khắc lịch sử quan trọng.

Trong bối cảnh hiện nay, sự phát triển bùng nổ của khoa học công nghệ, hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng..., đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên không những phải có đạo đức cách mạng mà còn phải có tài, tức là phải có năng lực tư duy, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có tầm nhìn sâu rộng, biết khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc...

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, có đức thôi chưa đủ mà còn phải có tài; đức và tài hòa vào nhau, hỗ trợ nhau làm nên phẩm chất người cách mạng. Ở những cán bộ tốt, không thể thiếu hai phẩm chất là đức và tài. Trong dịp nói chuyện tại lớp đào tạo hướng dẫn viên các trại hè cấp I, ngày 12/6/1956, Người căn dặn “Có tài phải có đức. Có tài không có đức, tham ô hủ hóa có hại cho nước. Có đức không có tài như ông bụt ngồi trong chùa, không giúp ích gì được ai”. Chủ tịch Hồ Chí Minh coi trọng cả đức và tài, trong đó đức phải là gốc, Người cho rằng, công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Vì vậy, Đảng phải nuôi dạy cán bộ, phải trọng nhân tài, trọng mỗi người có ích cho công việc chung; phải hiểu rõ cán bộ, cất nhắc cán bộ cho đúng, nếu người có tài mà dùng không đúng tài của họ, cũng không được việc. Phải khéo dùng cán bộ, tài to ta dùng làm việc to, tài nhỏ ta cất làm việc nhỏ. “Lãnh đạo khéo, tài nhỏ có thể hóa ra tài to. Lãnh đạo không khéo, tài to cũng hóa ra tài nhỏ”.

Sinh hoạt chi bộ

Phải đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày

Bài học về đạo đức cách mạng được đúc rút từ thực tiễn. Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta càng thấu hiểu vai trò đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên có ý nghĩa to lớn với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước đến nhường nào. Vậy đạo đức cách mạng là gì? Có thể hiểu, **“đạo đức cách mạng”** là những tiêu chuẩn có tính khuôn mẫu, mực thước được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta công nhận, lấy đó làm chuẩn mực, mục tiêu để rèn luyện, tu dưỡng, điều chỉnh các hành vi ứng xử của cán bộ, đảng viên trong các mối quan hệ với Nhân dân, phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước.

Theo đó, Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị **“về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”** nhấn mạnh 5 Điều: *Điều 1.* Yêu nước, tôn trọng Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; *Điều 2.* Bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; *Điều 3.* Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; *Điều 4.* Đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; *Điều 5.* Gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời. Thực hiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo Quy định số 144-QĐ/TW cũng chính là giữ gìn phẩm giá, danh dự, lòng tự trọng, uy tín của bản thân cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói đi đôi với làm. “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng mới lãnh đạo được cách mạng. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn Nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”.

Thực tiễn sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước đã minh chứng về “đạo đức cách mạng”, chỉ có chính nghĩa, chính

Sinh hoạt chi bộ

tâm, chính tài mới khơi dậy được ý chí, tinh thần đoàn kết của cả dân tộc, mới đủ sức mạnh để chiến thắng kẻ thù xâm lược có tiềm lực gấp bội về kinh tế, quân sự, khoa học và công nghệ. Sức mạnh ý chí ấy phải được bồi đắp từ **đạo đức cách mạng, phẩm giá và uy tín** của đội ngũ cán bộ, đảng viên mẫu mực, tận tụy và sẵn sàng hy sinh vì Nhân dân. Đó là những tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của lãnh tụ Hồ Chí Minh và các tầng lớp cán bộ, đảng viên thực sự là công bộc của Nhân dân.

Để không hổ thẹn với tiền nhân và các lớp thế hệ cán bộ, đảng viên đi trước đã viết nên những trang sử vẻ vang cho dân tộc Việt Nam, những trang sử hào hùng được viết bằng máu, mồ hôi và nước mắt của các thế hệ ông cha với những kỳ tích sử sách mãi còn ghi, chúng ta kỳ vọng vào các lớp cán bộ, đảng viên ngày nay hãy tiếp nối ông cha viết dài thêm những trang sử oai hùng của dân tộc Việt Nam trong công cuộc xây dựng đất nước ta giàu đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong ước. Điều này phụ thuộc rất lớn vào tư duy, tầm nhìn và đạo đức của cán bộ, đảng viên hôm nay. Một dân tộc anh hùng, thông minh, cần cù thì không cam chịu yếu kém và nghèo nàn. Một dân tộc hiếu học thì không thể chấp nhận tụt hậu về khoa học và tri thức...

Trước thềm đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nhân dân kỳ vọng vào đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự xứng đáng, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, có tư duy chiến lược sắc bén, có năng lực tổ chức chiến lược, có ý thức kiểm soát quyền lực, không chạy chức, chạy quyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, quyết định thắng lợi sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước hiện nay. Kỳ vọng đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng nâng cao đạo đức cách mạng, giữ gìn phẩm giá, uy tín của bản thân, của Đảng, vì lòng tự tôn, tự hào dân tộc mà phấn đấu cống hiến hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục

Sinh hoạt chi bộ

vụ Nhân dân; biết hy sinh những lợi ích cá nhân, không rơi vào vòng xoáy lợi ích cá nhân, chạy theo lòng tham danh vọng. Đã có không ít những bài học sâu sắc, cảnh tỉnh về cái giá phải trả rất đắt cho lòng tham và chút xao nhãng, buông thả về đạo đức mà không ít cán bộ, đảng viên đã bị bắt giam, kết án bởi tội tham ô, tham nhũng... Có điều, trước đó họ còn là hình mẫu, là niềm tự hào của gia đình, dòng tộc về sự nỗ lực phấn đấu vươn lên, sự gương mẫu đi đầu trong các hoạt động đóng góp cho xã hội... Ranh giới giữa danh tiếng và tai tiếng quả là mong manh...

Việt Nam đã và đang hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, đòi hỏi cán bộ, đảng viên không ngừng rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; thường xuyên tu dưỡng, trau dồi đạo đức cách mạng theo Quy định số 144-QĐ/TW để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Muốn vậy, mỗi cán bộ, đảng viên phải có đạo đức cách mạng trong sáng, phải đặt lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân lên trên hết, trước hết, phải làm gương cho quần chúng noi theo. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống, nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.

NIỀM TIN VỮNG CHẮC

Sau 3 ngày làm việc, với trách nhiệm rất cao trước Đảng và Nhân dân, Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, với chất lượng cao.

Kết quả đạt được của Hội nghị Trung ương không những xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm để từng tiểu ban xây dựng dự thảo các văn kiện trình tại Đại hội XIV của Đảng mà còn thể hiện rõ quyết tâm chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Sinh hoạt chi bộ

Hội nghị lần thứ chín của Ban Chấp hành Trung ương Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới có những diễn biến rất khó đoán định. Nhiều yếu tố từ tình hình thế giới có tác động rất sâu sắc đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong nước. Tuy nhiên, với bản lĩnh và trí tuệ tiên phong được tôi luyện qua thực tiễn lãnh đạo cách mạng gần 95 năm qua của Đảng, mà tập trung ở Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đất nước ta đã có những bước phát triển đáng ghi nhận, được thế giới đánh giá cao. Đó là cơ sở để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân củng cố niềm tin vững chắc, đoàn kết phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thời gian tiến hành hội nghị lần này không dài, nhưng Ban Chấp hành Trung ương đã phải giải quyết rất nhiều công việc, nhiệm vụ khác nhau, cả lâu dài lẫn trước mắt, nhiều vấn đề nhạy cảm. Với sự chuẩn bị công phu của các cơ quan chức năng, với trách nhiệm rất cao của từng đại biểu, kết quả của Hội nghị càng tỏ rõ bản lĩnh và trí tuệ của Đảng - một chính đảng mà mục tiêu cao nhất và duy nhất là vì Nhân dân, vì lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Chúng ta vui mừng với kết quả của Hội nghị Trung ương lần này bao nhiêu, càng thấy rõ trách nhiệm đối với từng công việc, nhiệm vụ lớn lao bấy nhiêu. Bởi sức mạnh của Đảng, trí tuệ của Đảng chính là hội tụ sức mạnh và trí tuệ của mỗi cán bộ, đảng viên; là sự đồng thuận, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân. Thực tiễn lãnh đạo cách mạng của Đảng đã minh chứng, cùng với xây dựng chủ trương, đường lối cần phải đặc biệt coi trọng xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Đường lối đúng nhưng thiếu đội ngũ cán bộ tài năng, đức độ thì không thể mang lại hiệu quả cao trong thực tiễn, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”.

Hoạch định đường lối và sắp xếp, kiện toàn bộ máy lãnh đạo là hai nhiệm vụ căn cốt, có mối quan hệ biện chứng chặt chẽ với nhau

Sinh hoạt chi bộ

trong quá trình lãnh đạo của Đảng. Chính nhờ giải quyết tốt mối quan hệ biện chứng đó nên dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù gặp phải khó khăn gì, Đảng ta cũng luôn vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi đến bến bờ vinh quang. Kết quả Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII càng củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Bởi vậy, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, của mỗi tổ chức đảng là phải chủ động nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai đầy đủ, toàn diện, sáng tạo những quyết sách đã được Ban Chấp hành Trung ương biểu quyết thông qua tại Hội nghị lần này.

Thể hiện niềm tin và lòng trung thành với Đảng phải được minh chứng bằng chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức đảng phải biến những chủ trương, chính sách của Đảng trở thành lực lượng vật chất dồi dào mang lại hạnh phúc, ấm no cho Nhân dân. Mọi suy nghĩ, hành động, việc làm của từng cán bộ, đảng viên phải hướng đến một mục tiêu duy nhất: Vì Nhân dân. Đó cũng chính là tinh thần cốt lõi của Hội nghị Trung ương lần này gửi đến toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO NÂNG CAO TỶ LỆ TRƯỞNG THÔN, TỔ TRƯỞNG TỔ DÂN PHỐ, TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN LÀ ĐẢNG VIÊN

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 03/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao tỷ lệ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận là đảng viên, nhất là vào thời điểm chuẩn bị bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 và tổ chức đại hội chi bộ thôn, tổ dân phố nhiệm kỳ 2025 - 2027, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 3245-CV/TU, ngày 31/5/2024 đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của

Sinh hoạt chi bộ

Chỉ thị số 14-CT/TU, đồng thời quan tâm triển khai một số nội dung như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh

- Chỉ đạo thời gian tổ chức bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2025 - 2030, bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong tháng 02/2025, trước khi tổ chức đại hội chi bộ thôn, tổ dân phố nhiệm kỳ 2025 - 2027.

- Chỉ đạo Sở Nội vụ hướng dẫn triển khai bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác (nhất là vào thời điểm đầu nhiệm kỳ).

- Triển khai kịp thời các chế độ, chính sách cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố theo quy định tại Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND, ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh (kể cả chế độ trợ cấp thôi việc).

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các cơ quan cấp huyện triển khai bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận cho trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố.

3. Ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị từ nay cho đến khi hoàn thành công tác bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 và đại hội chi bộ thôn, tổ dân phố nhiệm kỳ 2025 - 2027; đảm bảo hoàn thành hoặc phần đầu hoàn thành vượt mức mục tiêu đến năm 2025.

- Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thực hiện Chỉ thị; đồng thời chủ động nắm tình hình cơ sở để giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh.

Sinh hoạt chi bộ

- Chỉ đạo các cấp ủy chuẩn bị nhân sự giới thiệu bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 và nhân sự giới thiệu bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố nhiệm kỳ 2025 - 2027 phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và đúng quy trình.

- Quan tâm chỉ đạo tổ chức kịp thời các lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cho trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; trưởng ban công tác Mặt trận; bí thư chi bộ và cấp ủy viên thuộc phạm vi của địa phương.

MỘT SỐ NÉT VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ THẾ GIỚI

Tăng trưởng kinh tế thế giới tiếp tục có những dấu hiệu phục hồi song tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro và biến động lớn. Theo Báo cáo triển vọng Kinh tế toàn cầu mới nhất của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), tăng trưởng toàn cầu năm 2024 dự báo tiếp tục ở mức thấp.

Theo đó, Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và đa số các nước G7 được dự báo tăng trưởng chậm hơn so với năm 2023. Những rủi ro, bất trắc đối với kinh tế và thương mại toàn cầu tiếp tục gia tăng do các nhân tố địa chính trị, lãi suất và nợ công cao ở một số nền kinh tế lớn, năng suất lao động thấp và hệ lụy của COVID-19. Đáng chú ý, Phó Giám đốc điều hành thứ nhất Quỹ Tiền tệ Quốc tế, bà Gita Gopinath, trong phát biểu tại Đại học Stanford ngày 07/5/2024 cho biết, nền kinh tế thế giới đã chia thành ba khối là các nước liên kết với Mỹ, Trung Quốc và các nước bị cô lập.

Tỷ trọng hàng hóa mà Mỹ nhập khẩu từ Trung Quốc đã giảm 8% trong 6 năm qua do tranh chấp thương mại và tỷ trọng hàng hóa mà Trung Quốc nhập khẩu từ Mỹ đã giảm 4%. Trong khi đó, thương mại trực tiếp giữa Nga và các nước phương Tây đã giảm mạnh kể từ khi các lệnh trừng phạt được áp dụng. Bà Gita Gopinath đã chỉ ra những rủi ro

Sinh hoạt chi bộ

của sự chia tách về tài chính và thương mại như: Giảm dòng vốn xuyên biên giới, khó khăn trong việc tích tụ vốn, sự suy yếu trong việc chia sẻ rủi ro quốc tế cũng như bất ổn tài chính vĩ mô gia tăng. Ngoài ra, hệ thống thanh toán toàn cầu và dự trữ ngoại hối dự báo có thể trở nên phân mảnh hơn.

Ngày 01/5/2024, Cục Dự trữ Liên bang (Ngân hàng Trung ương Mỹ - Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức hiện tại và cho biết những dấu hiệu đáng thất vọng về tình hình lạm phát gần đây có thể làm trì hoãn kế hoạch cắt giảm lãi suất của cơ quan này. Lãi suất chính sách của Mỹ đã được giữ ở mức 5,25 - 5,5% kể từ tháng 7/2023. Tuy nhiên, thời gian gần đây, giá vàng thế giới bùng nổ, nhất là sau khi số liệu của Mỹ cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng mạnh. Theo báo cáo hàng tuần từ Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở nước này đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 8/2023. Trong tuần kết thúc vào ngày 04/5, số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở Mỹ tăng 20.000 người so với tuần trước đó, một mức tăng vượt kỳ vọng, lên mức 231.000 người. Điều này làm gia tăng kỳ vọng rằng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất.

Trong khi đó, việc một loạt các đồng tiền mất giá, nhất là khi đồng Yên giảm quá mức 160 Yên đổi 1USD, mức thấp nhất trong 34 năm. Các chuyên gia kinh tế của Bloomberg lo ngại về nguy cơ của một cuộc phá giá đồng tiền nhằm giành lợi thế cạnh tranh, khởi đầu cho một cuộc chiến tranh tiền tệ. Ở thời điểm hiện tại, các ngân hàng Trung ương ở châu Á vẫn đang tích cực bảo vệ tỷ giá đồng tiền mỗi nước trước áp lực từ đồng USD. Tuy nhiên, đồng Yên là đồng tiền đang giảm mạnh nhất trong khu vực, do đó xói mòn năng lực cạnh tranh xuất khẩu của các nền kinh tế láng giềng với Nhật Bản. Theo các nhà quan sát thị trường, dù không có ảnh hưởng mạnh mẽ như trước kia, một sự mất giá thiếu trật tự của đồng Yên hiện nay vẫn có thể dẫn tới áp lực mất giá không thể tránh khỏi đối với các đồng tiền khác

Sinh hoạt chi bộ

trong khu vực. Nhà quản lý danh mục Arjun Vij của công ty quản lý tài sản JPMorgan Asset Management nhận định, “trực tiếp nhất, một đồng yên suy yếu đi nhiều sẽ kéo các đồng tiền châu Á khác như Won Hàn Quốc và Đôla Đài Loan giảm theo”.

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Phản bác một số quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận chống phá Đại hội XIV của Đảng

Nhận diện và đấu tranh phản bác một số quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận hiện nay là biện pháp quan trọng hàng đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, đặc biệt chỉ rõ nội dung, âm mưu, thủ đoạn của chúng tập trung chống phá vào thời điểm Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng là vấn đề cấp thiết hiện nay. Trên cơ sở đó xác định một số nhiệm vụ trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Kiên quyết vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch

Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, nhân loại cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức cần phải hợp tác giải quyết. Trong nước, kinh tế có nhiều khởi sắc song còn khó khăn về nhiều mặt, chưa thể kịp thời tháo gỡ. Hạn chế, yếu kém cũ chưa được khắc phục triệt để. Khó khăn mới nảy sinh; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhóm lợi ích, “tự diễn biến”, “tự chuyên hóa” trong nội bộ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm” còn diễn biến rất phức tạp, ngày càng tinh vi, khó nhận diện hơn; nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đứng trước nhiều thách thức mới... Các thế lực phản động, cơ hội

Sinh hoạt chi bộ

chính trị đã lợi dụng những khó khăn, yếu kém còn tồn tại để đẩy mạnh thực hiện âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta trên tất cả các lĩnh vực, nhất là thời điểm từ nay cho đến đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Trong lĩnh vực tư tưởng, lý luận, chúng tập trung vào xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên những nguyên lý, lý luận nền tảng, như: Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, thời đại ngày nay và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, đấu tranh giai cấp, dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa...

Lật sừ, bôi xấu lãnh tụ, xuyên tạc thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xuyên tạc, vu cáo lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và các lực lượng vũ trang. Tào dựng, bịa đặt, xuyên tạc lịch sử đấu tranh cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, nhất là lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ biên giới, chủ quyền lãnh thổ, biển đảo của Việt Nam.

Xuyên tạc, bóp méo chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm mục đích phủ nhận hoàn toàn nền tảng tư tưởng và cương lĩnh, đường lối, vai trò lãnh đạo của Đảng, luật pháp và vai trò quản lý của Nhà nước Việt Nam, phủ nhận, hướng lái, làm chệch hướng chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, môi trường; các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại lớn mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội, dư luận xã hội và Nhân dân đang quan tâm nghiên cứu, tháo gỡ và giải quyết để xuyên tạc tình hình, phủ nhận thành tựu của công cuộc đổi mới, gây mâu thuẫn, bất hòa, xung đột, phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sinh hoạt chi bộ

Tuyên truyền, hướng lái các tư tưởng dân chủ tư sản, nhất là tư tưởng đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, pháp quyền tư sản, kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa; truyền bá, áp đặt các giá trị “dân sinh”, “dân chủ”, “dân quyền”, “nhân quyền” tư sản; kích động chủ nghĩa dân túy, xã hội dân sự, phong trào “bất tuân dân sự” ở Việt Nam. Xuyên tạc tình hình đấu tranh bảo vệ nền độc lập, thống nhất, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển, đảo của Đảng, Nhà nước.

Đặc biệt, chúng sẽ tập trung chống phá công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng như: Xuyên tạc các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Đại hội Đảng các cấp; xuyên tạc quan điểm, phương hướng và tình hình thực hiện chủ trương về công tác nhân sự. Tập trung tung tin sai sự thật, bôi nhọ, xuyên tạc phẩm chất, đạo đức, năng lực của các nhân sự bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là người đứng đầu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ.

Trong công tác thông tin, tuyên truyền, chúng lợi dụng các sơ hở trong phát ngôn, báo chí, truyền thông của cá nhân, tổ chức trong nước... hòng phủ nhận, xuyên tạc, phát tán, thăm thấu các tư tưởng, quan điểm sai trái, gây bất an, phân tâm về tư tưởng, gieo rắc sự hoài nghi, giảm sút niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, tăng thêm sự bất mãn và tinh thần chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Sử dụng các hình thức, thể loại văn học, bài chính luận, nghị luận, bình luận, phóng sự kết hợp với các loại công bố, tuyên bố, tuyên ngôn, thư ngỏ, thư kiến nghị, thơ văn, cắt xén hình ảnh, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), video clip, nhạc chế; lấy Internet làm nền tảng, sử dụng các blog, website, dịch vụ điện tử (e-mail), các trang mạng xã hội Facebook, Zalo, các dịch vụ chat, nhắn tin, hội thoại, truyền thoại (VoIP), Twitter, Youtube, MySpace... để đăng tải, phát tán thông tin xấu độc, phản động.

Sinh hoạt chi bộ

Chúng mở các chuyên trang, chuyên mục của tổ chức, cá nhân lập diễn đàn (forum) lôi kéo, tập hợp lực lượng; lấy các báo đài phát thanh, truyền hình ở nước ngoài làm phương tiện tiến công nhằm tạo ra các luồng tư tưởng tiêu cực trên không gian mạng và trong xã hội, kích động các hành động biểu tình, gây rối, chống đối Đảng, Nhà nước, “bất tuân dân sự”, gây mất ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Những việc cần làm ngay để bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị đối với nhiệm vụ tăng cường đấu tranh tư tưởng, lý luận trong tình hình mới.

Nhanh chóng kiện toàn, quán triệt sâu sắc chức năng, nhiệm vụ, đưa hoạt động của Ban Chỉ đạo 35, bộ phận giúp việc của các cơ quan, đơn vị vào nền nếp và có hiệu quả cao; tập trung triển khai các chủ trương, biện pháp toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời đạt hiệu quả thiết thực. Chủ động tham mưu với cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước, giữ vững sự ổn định về chính trị, tư tưởng trong Nhân dân; ban hành các văn bản chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch, hướng dẫn về tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền trước, trong, sau các sự kiện chính trị quan trọng, nhất là Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng, các vấn đề dư luận trong nước

Sinh hoạt chi bộ

và quốc tế quan tâm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các địa bàn chiến lược; một số vụ án, vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật của cán bộ, đảng viên; kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị.

Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, giữ vững sự ổn định trong đơn vị; chủ động thông tin tích cực, đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kịp thời phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị, thông tin xấu độc. Các cơ quan chức năng và các đơn vị tăng cường quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về đấu tranh tư tưởng, lý luận; duy trì hoạt động đấu tranh có nền nếp, hiệu quả; chủ động nhạy bén nắm tình hình, tập trung tham mưu và chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh; tích cực đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên mặt trận tư tưởng, lý luận.

Các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình các cấp cần bám sát hơn nữa nhiệm vụ chính trị của mình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo, đài Trung ương, địa phương mở rộng các chuyên trang, chuyên mục; đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận kịp thời, hiệu quả.

Các nhà trường, viện, cơ quan nghiên cứu khoa học nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu nắm bắt âm mưu thủ đoạn chống phá mới của các thế lực thù địch, tham mưu đề xuất, triển khai đấu tranh có hiệu quả, đồng thời tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và học tập lý luận chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

TIN VĂN KHÁNH HÒA TRONG THÁNG

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về *tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay*; tập huấn về công tác 35; cho ý kiến về Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cam Ranh và đô thị Diên Khánh; tiến hành sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 05- NQ/TW, ngày 11/01/2021 của Tỉnh ủy về *phát triển Khu Kinh tế Vân Phong*; tổ chức Đoàn công tác đi thăm và làm việc tại các đảo thuộc huyện Trường Sa và nhà giàn DK-1; làm việc với Vùng 4 Hải quân; chuẩn bị, triển khai tốt hoạt động đối ngoại: Đoàn công tác của tỉnh xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ; đi học tập, trao đổi kinh nghiệm tại các địa phương Thái Nguyên, Hậu Giang, Cần Thơ.

- **22/5:** Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 05 -NQ/TU, ngày 11/01/2021 của Tỉnh ủy về phát triển Khu Kinh tế Vân Phong, giai đoạn 2021 - 2025 (Nghị quyết số 05). Qua 3 năm qua, tỉnh đã tập trung triển khai công tác quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng, xúc tiến thu hút đầu tư vào Khu Kinh tế Vân Phong và đạt được kết quả khá tích cực. Trong đó, Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 (*là 1 trong 4 quy hoạch lớn của tỉnh*) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 3/2023; việc lập, thẩm định 19 quy hoạch phân khu được triển khai đồng loạt, đến nay đã hoàn thiện quy hoạch 4 phân khu ở khu vực Bắc Vân Phong. Hạ tầng Khu Kinh tế Vân Phong tiếp tục được đầu tư nâng cấp. Công tác xúc tiến đầu tư, nhất là nhà đầu tư chiến lược được quan tâm, các dự án thuộc lĩnh vực được ưu tiên theo Nghị quyết số 55/2022/QH15 của Quốc hội. Từ năm 2021 đến tháng 3/2024, Khu Kinh tế Vân Phong đã thu hút mới được 5 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 11 dự án với tổng vốn đăng ký 25.158,7 tỷ đồng, đạt 16,8% so với mục tiêu đề ra (150.000 tỷ đồng); vốn thực hiện được gần 48.395,6 tỷ đồng, đạt khoảng 65% so với mục tiêu đề ra (75.000 tỷ đồng)...

Thông tin tư liệu

- **23/5:** Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tổ chức phiên họp thứ 7, cho ý kiến về chủ trương, định hướng giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo và nghe Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện các nội dung theo Thông báo số 255-TB/TU, ngày 31/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên lĩnh vực quản lý và sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước (do tỉnh quản lý) đối với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; Thông báo số 256-TB/TU, ngày 31/12/2021 về kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các dự án ngoài ngân sách chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh (Thông báo số 256); Thông báo số 700-TB/TU, ngày 28/7/2023 về xem xét các kiến nghị, đề xuất của BCD tỉnh về kết quả kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Thông báo số 256. Cũng tại phiên họp, BCD tỉnh đã cho ý kiến về chủ trương, định hướng giải quyết 3 vụ án, vụ việc thuộc diện BCD tỉnh theo dõi, chỉ đạo; chỉ đạo xử lý 1 vụ việc phát sinh.

- **05/6:** Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa tiếp và làm việc với đoàn công tác của Tạp chí Cầu Thị (*cơ quan lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc*) và đoàn công tác Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản (*cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam*). Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ vui mừng khi quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam với Trung Quốc nói chung và Khánh Hòa với các địa phương của Trung Quốc nói riêng ngày càng được vun đắp bền chặt, đặc biệt là việc lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí nâng tầm quan hệ lên Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược. Tỉnh Khánh Hòa luôn coi trọng Trung Quốc là đối tác để hợp tác hữu

Thông tin tư liệu

ngợi trên nhiều lĩnh vực, nhất là đầu tư thương mại, du lịch, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số và phát triển bền vững; đồng thời, tin tưởng chuyển thăm và làm việc tại tỉnh của Đoàn công tác Tạp chí Cầu Thị sẽ góp phần vun đắp thêm mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc; mở thêm cơ hội hợp tác về kinh tế - xã hội, văn hóa giữa Khánh Hòa với các địa phương của Trung Quốc cũng như mối quan hệ hợp tác của doanh nghiệp hai bên; mong muốn Tạp chí Cầu Thị sẽ kết nối, thông tin tuyên truyền để ngày càng có nhiều nhà đầu tư của Trung Quốc đến đầu tư ở Khánh Hòa, du khách Trung Quốc đến Khánh Hòa tham quan, du lịch... Lãnh đạo Tạp chí Cầu Thị (Trung Quốc) và Tạp chí Cộng sản (Việt Nam) đã có những trao đổi sâu sắc trên lĩnh vực, đồng thời bày tỏ mong muốn góp phần phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

- **28/5:** Đồng chí Nguyễn Tân Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp lần thứ 6 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh. Hiện nay, tỉnh tập trung triển khai các nhiệm vụ: Xây dựng Trung tâm Giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng cho các hệ thống thông tin của tỉnh; nâng cấp hệ thống thư điện tử công vụ; nâng cấp mở rộng hệ thống quản lý văn bản và điều hành; nâng cấp, cập nhật Hệ thống thông tin địa lý (GIS) Khánh Hòa; nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh... Bên cạnh đó, tỉnh cũng thực hiện duy trì kết nối, tích hợp ổn định giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với các hệ thống thông tin của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương. Công tác chuyển đổi số năm 2023 của các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tích cực: 29/29 cơ quan, địa phương đạt tỷ lệ từ 50% trở lên. Hệ thống phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về kinh tế - xã hội tỉnh đã tiếp nhận, phân loại và chuyển đến cơ quan, địa phương có thẩm quyền xử lý 228 phản ánh, kiến nghị. Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh đã thực hiện giải đáp, hướng dẫn cho 1.205 lượt người dùng và 1.410 lượt khách hàng sử dụng dịch

Thông tin tư liệu

vụ công trực tuyến qua các kênh thông tin hỗ trợ (tổng đài 19001023, chatbox, email)...

- **06/6:** UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 5, đánh giá về công tác điều hành từ đầu năm đến nay, định hướng phát triển 6 tháng cuối năm. Trong 5 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023 trên nhiều lĩnh vực, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của năm. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều duy trì mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tăng 49,11% so cùng kỳ năm trước; doanh thu hoạt động du lịch được 19.933,8 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần so cùng kỳ năm trước; thu ngân sách nhà nước đạt 7.995,5 tỷ đồng, bằng 47,9% dự toán và tăng 22,9% so với cùng kỳ năm trước... Dự kiến trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Khánh Hòa ước tăng 12,73% so với cùng kỳ năm trước và đứng thứ 2 cả nước.

- **30/5:** Tại xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh, Tỉnh đoàn tổ chức Lễ ra quân chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” và ra quân cao điểm “Thanh niên Khánh Hòa chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2024. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè diễn ra từ tháng 4 đến hết tháng 8, với trọng tâm là các hoạt động tình nguyện ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo; xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao bản sắc văn hóa và bảo vệ môi trường sinh thái. Chiến dịch năm nay tiếp tục được triển khai theo các nhóm đội hình thanh niên với “1 chương trình” và “4 chiến dịch”. Các đội tình nguyện sẽ thực hiện các hoạt động như: Xây nhà tình thương; tham gia dạy học tại các địa phương khó khăn, vùng sâu, vùng xa; tổ chức các đội hình “Chuyển đổi số cộng đồng”, triển khai hoạt động trang bị kỹ năng số cho học sinh; tổ chức hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... Tại buổi lễ, Tỉnh đoàn đã giao nhiệm vụ thực hiện các công trình, phần việc tại các địa phương khó khăn đang xây dựng nông thôn mới cho các khối thi đua với tổng kinh phí 2,3 tỉ đồng.

ĐOÀN CÔNG TÁC TỈNH KHÁNH HÒA THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI HOA KỲ

Từ ngày 29/5 đến 06/6, đoàn công tác của tỉnh Khánh Hòa do đồng chí Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ. Đoàn đã làm việc với một số cơ quan, tổ chức; gặp gỡ nhiều doanh nghiệp tại các thành phố lớn của Hoa Kỳ để giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, định hướng phát triển của tỉnh; trao đổi về cơ hội hợp tác, đầu tư giữa các bên ở nhiều lĩnh vực... Đặc biệt, trong chuyến công tác đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch của Khánh Hòa ở thành phố San Diego với sự tham gia của hơn 120 doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tại đây, hình ảnh Nha Trang - Khánh Hòa được quảng bá, lan tỏa tích cực; các doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ có cơ hội kết nối, một số thỏa thuận hợp tác đã được ký kết... qua đó, đặt nền tảng cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị lâu dài, bền vững giữa các bên và mở ra cơ hội hợp tác mới trong tương lai.

Làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc và gặp gỡ doanh nghiệp tại New York

Sáng ngày 29/5, Đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc. Tại buổi tiếp, đồng chí Đại sứ Đặng Hoàng Giang - Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên hợp quốc đón đoàn công tác của tỉnh thăm, tổ chức xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ và cho biết sẽ kết nối với nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Hoa Kỳ và các nước quan tâm đầu tư một số lĩnh vực của tỉnh Khánh Hòa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh thông tin về tiềm năng, thế mạnh của Khánh Hòa, định hướng phát triển của tỉnh từ nay đến năm 2030 gắn với 03 vùng kinh tế trọng điểm là khu vực

Thông tin tư liệu

vịnh Vân Phong, thành phố Nha Trang và khu vực vịnh Cam Ranh, nhất là sau khi có các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa với mục tiêu đến năm 2030 đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời thông tin thêm một số kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023.

Cùng ngày, tại thành phố New York, Đoàn công tác dự tọa đàm gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam, quỹ đầu tư, tập đoàn Hoa Kỳ. Qua đó, quảng bá, giới thiệu đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hoa Kỳ về tiềm năng, cơ hội đầu tư vào Khánh Hòa; các định hướng phát triển, thu hút đầu tư của tỉnh; các cơ chế, chính sách đặc thù của Khánh Hòa, nhất là trên các lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh.

Chiều ngày 02/6, Đoàn công tác làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco. Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thông tin một số nét nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, nhấn mạnh bên cạnh sự đầu tư của Trung ương, tỉnh Khánh Hòa đang mời gọi, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại TP. San Diego

Tại Hội nghị, lãnh đạo tỉnh đã giới thiệu đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hoa Kỳ về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; các lĩnh vực, ngành nghề, dự án tỉnh đang thu hút đầu tư, như: Cảng biển, lọc hóa dầu, phát triển năng lượng tái tạo; phát triển đô thị, du lịch, giáo dục, y tế chất lượng cao, chế biến chế tạo công nghệ cao; công nghệ thông tin, sản xuất phần mềm, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn; nuôi biển công nghệ cao và chế biến thủy hải sản; hợp tác với các quỹ đầu tư Hoa Kỳ trong đầu tư phát triển đô thị với các nhà đầu tư chiến lược như Sungroup, Vingroup... Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ sự vui mừng khi Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch của

Thông tin tư liệu

Khánh Hòa lần đầu tiên tổ chức tại thành phố San Diego đã mang lại nhiều tín hiệu tích cực giữa 2 địa phương, cụ thể hóa mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Đồng thời nhấn mạnh, Khánh Hòa có những chính sách ưu đãi đặc thù với các nhà đầu tư, có tầm nhìn dài hạn trong công tác quy hoạch và luôn sẵn sàng đồng hành với nhà đầu tư trong những lĩnh vực mà Khánh Hòa đang muốn thu hút đầu tư, như: Công nghiệp lọc hóa dầu, cảng biển, logistics, phát triển hạ tầng, du lịch gắn với chăm sóc sức khỏe, công nghệ và đổi mới sáng tạo...

Đại diện các doanh nghiệp Việt Nam đã trao bản ký kết hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp 2 địa phương đã mở ra những triển vọng mới, là nền tảng quan trọng để các doanh nghiệp thúc đẩy quan hệ hợp tác lâu dài. Đây là động lực để tỉnh Khánh Hòa tiếp tục xây dựng chiến lược, chính sách thu hút đầu tư hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Làm việc với Lãnh đạo Diễn đàn toàn cầu Boston (TP. Boston, Bang Massachusetts)

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận sự hỗ trợ của Diễn đàn Toàn cầu Boston đối với Nha Trang - Khánh Hòa trong thời gian qua; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, tư vấn của Diễn đàn Toàn cầu Boston về chính sách phát triển, chuyển đổi số, đặc biệt là các chính sách để phát triển TP. Nha Trang phồn vinh, hạnh phúc; mong muốn lãnh đạo Diễn đàn tiếp tục hỗ trợ xây dựng AIP (một trung tâm nghiên cứu phát triển về công nghệ thông tin của Trường Đại học Thông tin liên lạc) là trung tâm sáng tạo đầu tàu của TP. Nha Trang, kết nối với các trung tâm nghiên cứu sáng tạo của Đại học Harvard, Đại học MIT và các trường đại học ở TP. Boston và bang Massachusetts.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đã đến thăm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng làm việc tại Khách sạn Omni Parker

Thông tin tư liệu

House, TP. Boston, thủ phủ bang Massachusetts; thăm, làm việc với các viện, trường đại học danh tiếng như: Viện Công nghệ Massachusetts (MIT); Trường Đại học Y Harvard; Trường Đại học San Diego...

MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỦA CHÍNH PHỦ TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 32-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ

Nghị quyết số 52/NQ-CP, ngày 22/4/2024 ban hành Chương trình hành động và Kế hoạch của Chính phủ triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (*viết tắt là IUU*) và phát triển bền vững ngành thủy sản đề ra nhiệm vụ, giải pháp sau:

Nhiệm vụ, giải pháp đến tháng 5/2024: Nâng cao hiệu quả công tác thông tin truyền thông, tuyên truyền, tập huấn, vận động, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với công tác chống khai thác IUU; hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan chống khai thác IUU; triển khai đồng bộ, quyết liệt pháp luật về thủy sản trong quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động tàu cá trên biển, tại cảng, xuất, nhập bến phải tuân thủ đầy đủ theo quy định pháp luật; thực hiện nghiêm các quy định pháp luật Việt Nam và quốc tế về xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, đảm bảo không có sản phẩm thủy sản bất hợp pháp xuất khẩu ra nước ngoài; điều tra, xác minh, xử lý triệt để các hành vi khai thác IUU, không có trường hợp ngoại lệ; kiên quyết ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Nhiệm vụ, giải pháp dài hạn: Khẩn trương rà soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực thủy sản, chú trọng chính sách nuôi trồng, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo quản, chế biến phục vụ xuất khẩu; có chính sách hỗ trợ hiện đại hóa

Thông tin tư liệu

nghe cá, cải thiện sinh kế, đào tạo nghề, tạo điều kiện cho ngư dân vươn khơi, bám biển, nâng cao cuộc sống, hướng dẫn quản lý lao động nghề cá phù hợp với quy định pháp luật lao động trong nước và quốc tế. Thực hiện mạnh mẽ giải pháp chuyển đổi nghề, phát triển ngành nghề bền vững.

Rà soát, nghiên cứu, tham mưu về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản đối Chi cục trưởng các Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có chức năng quản lý nhà nước về thủy sản hoặc thực hiện chức năng, nhiệm vụ về kiểm ngư theo quy định pháp luật trong quá trình xây dựng, sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính để đảm bảo cơ quan chức năng có liên quan đủ thẩm quyền để thực thi pháp luật về thủy sản, chống khai thác IUU.

Đầu tư nguồn lực nhà nước, khuyến khích xã hội hóa, hợp tác công tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng thủy sản; kiện toàn, nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm cho lực lượng Kiểm ngư và các cơ quan chức năng quản lý hoạt động thủy sản, bảo đảm công cụ, phương tiện cho các lực lượng chấp pháp trên biển thực hiện công tác chống khai thác IUU. Thực hiện mạnh mẽ giải pháp chuyển đổi nghề, phát triển ngành nghề bền vững, đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản trên biển, giảm phụ thuộc vào khai thác thủy sản cho ngư dân; đảm bảo số lượng tàu cá và cường lực khai thác phù hợp với trữ lượng nguồn lợi thủy sản trên các vùng biển.

Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong nuôi trồng, khai thác thủy sản, thiết lập chuỗi sản xuất bền vững, hệ sinh thái toàn diện, tạo môi trường thuận lợi cho ngành thủy sản phát triển lâu dài, theo hướng kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, giảm phát thải, có uy tín, khả năng cạnh tranh cao, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, thích ứng biến đổi khí hậu, thân thiện với môi trường. Chú trọng bảo

Thông tin tư liệu

tồn, bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản; phát triển ngành thủy sản phải gắn với bảo đảm an sinh xã hội, sinh kế bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của ngư dân và người lao động; xây dựng thể trận quốc phòng, an ninh trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tăng cường hợp tác quốc tế về thủy sản, đưa tàu cá và ngư dân đi khai thác hợp pháp ở ngoài vùng biển Việt Nam; đàm phán, phân định vùng đặc quyền kinh tế, thêm lục địa giữa Việt Nam và các nước, giải quyết các tranh chấp trên biển; tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo an ninh, an toàn cho ngư dân khai thác trên biển; thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam thực hiện các cam kết, điều ước quốc tế về bảo vệ đại dương, môi trường, hệ sinh thái biển và nguồn lợi thủy sản. Triển khai thực hiện các quy hoạch, chiến lược, chương trình quốc gia liên quan đến phát triển bền vững và hội nhập quốc tế ngành thủy sản; đảm bảo thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chủ trương của Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH VÀ MỤC TIÊU TỔNG THỐNG NGA PUTIN ĐỀ RA TRONG NHIỆM KỲ MỚI

Ngày 07/5/2024, lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 5 của Tổng thống V. Putin đã diễn ra tại Đại cung điện Kremlin. Ông V. Putin chính thức trở thành tổng thống Nga trong một nhiệm kỳ mới kéo dài sáu năm, với tuyên bố nước Nga sẽ trở lại "mạnh mẽ hơn" sau giai đoạn biến động.

Trong cuộc bầu cử tháng 3/2024, ông V. Putin đã đắc cử Tổng thống nhiệm kỳ thứ 5 với trên 87% số phiếu ủng hộ. Trước đó, ông đã 4 lần đắc cử Tổng thống Nga vào các năm: 2000 (với 52,94% số phiếu), 2004 (với 71,31%), 2012 (với 63,6%) và năm 2018 (với 76,69%). Trong gần 1/4 thế kỷ, Tổng thống V.Putin đã khẳng định được năng lực bảo vệ đất nước và

Thông tin tư liệu

tin thần phục vụ nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của ông, nước Nga đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong phát triển kinh tế - xã hội, hiện đại hóa quân đội. Kết quả của cuộc bỏ phiếu là sự tái khẳng định sự tín nhiệm cao của người dân vào khả năng lãnh đạo đất nước của ông.

Trong bài phát biểu tại buổi lễ nhậm chức, Tổng thống V. Putin đã nêu bật những ưu tiên của chính quyền Nga trong thời gian tới. Ông nhấn mạnh “Sự toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích và an toàn của nhân dân sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu”.

Về chính sách trong nước, hệ thống nhà nước Nga duy trì sự ổn định nhưng phải tạo điều kiện cho đổi mới và phát triển. Các quyết định liên quan đến sự phát triển của đất nước và khu vực cần phải hiệu quả, công bằng, đồng thời góp phần cải thiện phúc lợi và chất lượng cuộc sống của các hộ gia đình. Tổng thống V. Putin khẳng định người dân Nga sẽ tự quyết định vận mệnh của đất nước, bày tỏ tin tưởng nước Nga sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay và trở nên ngày càng mạnh mẽ.

Về phát triển kinh tế và công nghệ, ông V.Putin đề ra mục tiêu đưa Nga trở thành quốc gia có tổng sản phẩm quốc nội (GDP) theo sức mua tương đương (PPP) đứng vị trí thứ 4 toàn cầu chậm nhất vào năm 2030, đưa Nga vào Top 10 nước dẫn đầu thế giới về nghiên cứu và phát triển vào năm 2030.

Về chính sách đối ngoại, Nga sẽ tăng cường quan hệ với tất cả các quốc gia coi nước này là đối tác đáng tin cậy. Trong bối cảnh phương Tây tiếp tục có những hành động nhằm kiềm chế sự phát triển của Nga, Tổng thống V.Putin khẳng định Nga không từ chối đối thoại với họ, sẵn sàng trao đổi về các vấn đề, bao gồm an ninh và ổn định chiến lược, trên nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lợi ích của nhau. “Cùng với các đối tác trong hội nhập Á - Âu và các trung tâm phát triển có chủ quyền khác, nước Nga sẽ tiếp tục nỗ lực hình thành một trật tự thế giới đa cực và một hệ thống an ninh bình đẳng, không thể chia cắt”.

Thông tin tư liệu

Sau khi tuyên thệ nhậm chức, Tổng thống V. Putin đã ký sắc lệnh về các mục tiêu quốc gia phát triển đất nước đến năm 2030, triển vọng 2036. Các mục tiêu chính trong sắc lệnh này bao gồm: Hỗ trợ gia đình, tạo môi trường sống an toàn và tiện nghi, phát triển tiềm năng con người, môi trường sinh thái tốt đẹp, vị trí đi đầu về công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý nhà nước và đô thị, kinh tế - xã hội. Một số chỉ tiêu cụ thể trong việc thực hiện các mục tiêu đó gồm: Tăng hệ số sinh lên 1,6 vào năm 2030 và 1,8 vào năm 2036, tăng tuổi thọ trung bình lên 78 vào năm 2030 và 81 vào năm 2036; giảm tỷ lệ nghèo xuống dưới 7% vào năm 2030 và dưới 5% vào năm 2036, trong đó tỷ lệ nghèo của gia đình đông con sẽ phải hạ xuống 12% vào năm 2030 và 8% vào năm 2036; bảo đảm tăng lương lao động tối thiểu gấp hai lần vào năm 2030 từ mức năm 2023, hay ít nhất lên 35.000 ruble/tháng (gần 400USD). Đến năm 2030 sẽ có 500.000 sinh viên nước ngoài theo học tại các trường đại học và cơ sở nghiên cứu của Nga. Đến năm 2030 ít nhất 70% các dự án trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, sáng tạo dân gian có tài trợ của nhà nước phải thúc đẩy và phát triển, bảo vệ các giá trị đạo đức-tinh thần truyền thống. Con số này sẽ tăng lên 80% vào năm 2036. Tới năm 2030, mỗi công dân Nga sẽ được có ít nhất 33 m² diện tích ở, năm 2036 là 38 m², ít nhất 80% các cơ quan kinh tế then chốt sẽ sử dụng phần mềm cơ bản và ứng dụng của Nga trong các hệ thống hỗ trợ các quy trình quản lý và sản xuất cơ bản.

Theo một sắc lệnh do Điện Kremlin công bố ngày 11/5/2024, Tổng thống Nga V. Putin đã phê chuẩn cơ cấu chính phủ mới của nước này, theo đó Chính phủ Nga sẽ có 10 Phó Thủ tướng. Trước đó, ngày 10/5, Tổng thống V. Putin đã ký sắc lệnh tái bổ nhiệm ông Mikhail Mishustin làm Thủ tướng. Theo đó, người đứng đầu Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tình trạng khẩn cấp và Bộ Ngoại giao Nga sẽ do chính Tổng thống V.Putin bổ nhiệm, sau khi tham khảo ý kiến của Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện).

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 6/2024

1. Sửa điều kiện vay vốn của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2024/NĐ-CP, ngày 26/4/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2019/NĐ-CP, ngày 10/5/2019 về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, có hiệu lực từ ngày 10/6/2024.

Về nguyên tắc cho vay trực tiếp của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (Quỹ), Điều 15 Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019 quy định: Hoạt động cho vay của Quỹ được thực hiện theo thỏa thuận giữa Quỹ và doanh nghiệp nhỏ và vừa, phù hợp với quy định tại Nghị định này; Doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn của Quỹ phải đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích, hoàn trả nợ gốc và lãi tiền vay đầy đủ, đúng thời hạn đã thỏa thuận với Quỹ; Đồng tiền cho vay, trả nợ là đồng Việt Nam.

Ngoài 3 nguyên tắc trên, bổ sung thêm nguyên tắc: Doanh nghiệp đã được vay vốn của Quỹ được xem xét cho vay đối với dự án, phương án sản xuất, kinh doanh mới từ nguồn vốn của Quỹ nếu doanh nghiệp đã hoàn trả hết nợ gốc và lãi tiền vay đầy đủ, đúng thời hạn.

2. Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Chính phủ ban hành Nghị định số 39/2024/NĐ-CP, ngày 16/4/2024 quy định biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, có hiệu lực từ ngày 01/6/2024.

Theo đó, nguyên tắc trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể là bảo đảm các di sản văn hóa phi vật thể được thực hành hướng con người, cộng đồng tới các giá trị văn hóa tốt đẹp; gìn giữ bản sắc; hướng tới sự phát triển xã hội toàn diện; bảo đảm an toàn cộng đồng và xã hội; bảo vệ môi trường; bảo đảm tôn trọng sự đa dạng văn hóa, vai trò của cộng đồng chủ thể và tính đặc thù dân tộc, vùng miền.

Chính sách văn bản mới

3. 06 trường hợp thu hồi Giấy phép lái xe

Nội dung được đề cập tại Thông tư số 05/2024/TT-BGTVT ngày 31/3/2024 sửa đổi Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.

Cụ thể, các trường hợp thu hồi Giấy phép lái xe từ ngày 01/6/2024 gồm:

- (1) Người lái xe có hành vi gian dối để được cấp giấy phép lái xe;
- (2) Người lái xe tẩy, xóa, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe;
- (3) Để người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình;
- (4) Cơ quan có thẩm quyền cấp cho người không đủ điều kiện;
- (5) Có sai sót một trong các thông tin về họ tên, ngày sinh, quốc tịch, nơi cư trú, hạng giấy phép lái xe, giá trị cấp, ngày trúng tuyển, người ký;
- (6) Thông qua việc khám sức khỏe Cơ quan có thẩm quyền xác định trong cơ thể người lái xe có chất ma túy (trừ các hành vi xử lý theo quy định tại điểm c và điểm d khoản 10 Điều 5; điểm h và điểm i khoản 8 Điều 6 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP).

4. Người dân có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

Thông tư số 02/2024/TT-BKHHCN, ngày 28/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa có hiệu lực từ ngày 01/6/2024.

Theo đó, người tiêu dùng có thể tra cứu trên Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia các thông tin sau đây: Tên và hình ảnh của sản phẩm, hàng hóa; tên đơn vị và địa chỉ của đơn vị sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa; thời gian sản xuất, kinh doanh; thương hiệu, nhãn hiệu, mã ký tự và số seri sản phẩm (nếu có); thời hạn sử dụng sản phẩm, hàng hóa (nếu có).

Chuyên mục Hỏi - Đáp

Hỏi: Theo Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, nếu tổ chức đảng vi phạm quy định đầu tư, xây dựng cơ bản trường hợp nào thì kỷ luật bằng hình thức *khiển trách, cảnh cáo*?

Trả lời: Theo Khoản 1, 2 Điều 20 quy định:

- *Khoản 1: Vi phạm một trong các trường hợp sau, gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:* a) Chỉ đạo hoặc cho chủ trương thực hiện dự án, công trình đầu tư, xây dựng cơ bản trái quy định; b) Không xử lý, xử lý không đúng quy định hoặc bao che tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thuộc quyền trực tiếp lãnh đạo, quản lý vi phạm trong ban hành, tổ chức thực hiện quy định hoặc chủ trương đầu tư, xây dựng cơ bản; c) Có chủ trương làm sai lệch kết quả đấu thầu xây dựng hoặc mua sắm trang thiết bị trong đầu tư, xây dựng cơ bản; nhận tiền, vật chất và các lợi ích khác của nhà thầu.

- *Khoản 2: Vi phạm lần đầu những trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này gây hậu quả nghiêm trọng hoặc tái phạm hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo:* a) Cho chủ trương hoặc chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng không đúng quy hoạch hoặc xâm hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng; xâm hại di tích lịch sử, văn hoá hoặc làm hủy hoại tài nguyên, môi trường; b) Ban hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận về đầu tư xây dựng cơ bản trái quy định; c) Chỉ đạo làm trái quy định trong thẩm định, phê duyệt, đấu thầu, chỉ định thầu dự án; quản lý, cấp phát, thanh toán và quyết toán vốn; cho chủ trương, quyết định đầu tư dẫn đến dự án đầu tư không hiệu quả; d) Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để xảy ra vi phạm đối với các dự án, công trình thuộc phạm vi quản lý; đ) Lãnh đạo, chỉ đạo, quyết định, phê duyệt hoặc tổ chức thực hiện dự án đầu tư không đúng quy định gây lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản của Đảng, Nhà nước.

BẢN TIN THÔNG TIN NỘI BỘ KHÁNH HÒA

Truy cập website: <https://tuyengiaokhanhhoa.vn>

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa

Số 06 Trần Hưng Đạo, Nha Trang, Khánh Hòa

Trưởng ban: **LÊ HỮU THỌ**

Ban biên tập:

TRẦN MỘNG ĐIỆP

NGUYỄN THỊ SÂM

TRỊNH HOÀNG HIỆP

NGUYỄN THỊ HÀ

NGÔ HẢI QUANG

LÊ THỊ HOÀNG VY

In 3.100 quyển, khổ 17cm x 24cm

tại Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa

Số 08 Lê Thánh Tôn - Nha Trang. ĐT: 0258.3510286.

Giấy phép xuất bản số 02/GP-XBBT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp ngày 12/01/2024. In xong và nộp lưu chiểu tháng 6/2024